

กานวางแผนใช้เงิน 8.9 พันล้านดอลลาร์สำหรับแผนการ พัฒนาป่าไม้

มีการคาดการณ์ว่าแผนการพัฒนาป่าไม้ของกานจะต้องใช้งบประมาณจากภาครัฐและเอกชนกว่า 8.9 พันล้านดอลลาร์สำหรับแผนการจัดการป่าไม้ 20 ปี ตามนโยบายป่าไม้และสัตว์ป่า 2012 แผนการจัดการป่าไม้ 20 ปี หรือ FDMP จะสร้างความมั่นใจว่าจะมีการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึงสร้างความมั่นใจด้านธรรมาภิบาลป่าไม้และความโปร่งใส และยังคงจะมีการพัฒนาด้านกลไกทางการเงินเพื่อการจัดการป่าไม้ การพัฒนาสวนป่าและกิจกรรมของกลุ่มธุรกิจขนาดย่อย

เป้าหมายของแผนนี้แสดงให้เห็นวาระด้านการพัฒนาประเทศของกาน, ที่ทั้งแผนการด้านสภาพภูมิอากาศ, การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในช่วงที่ 1 ของแผน 5 ปีภายใต้แผนพัฒนาป่าไม้ 1996 ที่โครงการและการปฏิรูปจะดำเนินต่อไป, โดยเฉพาะ

- เพื่อที่จะนำมาใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาสวนป่า, ระบบตรวจสอบที่มาไม้ (WTS) ภายใต้การเจรจาเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ VPA
- นำมาใช้อย่างเต็มอัตราของยุทธศาสตร์การลดการปล่อยก๊าซเนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่าและป่าเสื่อมโทรม หรือ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)
- สนับสนุนการนำมาใช้โครงการลงทุนป่า และสนับสนุนแผนงานของอุตสาหกรรมป่าไม้ รวมถึงโครงการธรรมาภิบาลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็จะนำมาปฏิบัติร่วมกับการจัดการทรัพยากร ควบคุมการทำไม้อย่างผิดกฎหมายและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

กานวางแผนใช้เงิน 8.9 พันล้านดอลลาร์สำหรับแผนการ พัฒนาป่าไม้

ช่วงที่ 2 แผนการพัฒนา 10 ปีที่จะรับรองการดำเนินงานอย่างเต็มอัตราของโครงการที่ได้ดำเนินงานมาที่คาดว่าจะได้งบประมาณสนับสนุนโครงการมากขึ้นในอนาคต

ช่วงที่ 3 ใน 5 ปีสุดท้ายที่จะรวบรวมผลงานทั้งหมดที่ได้มาภายใต้ 2 แผนแรก เพื่อที่จะรับประกันการพึ่งพาทางการเงินด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานจะบังคับใช้หลักการการบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน และสานต่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ภาคป่าไม้ของกานาตั้งใจที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อที่จะสร้างความสมดุลระหว่าง การผลิตไม้, ธรรมชาติป่าไม้, การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาของภาคธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการไม้ภายในประเทศ

ที่มา : www.panelsfurnitureasia.com/en/news-archive/ghana-to-spend-us-8-9-billion-on-20-year-forestry-development-master-plan/491